



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 242

ngày 20 tháng 2, 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

*Thức tỉnh*

*Thức tỉnh tự tu là chánh pháp  
Thị phi đồn đại lại gieo sầu  
Tự mình giải tỏa không còn động  
Tiến hóa chung vui tự giải sầu*

*Lương Vĩ Kiên*

**Mục Bé Tám từ 18-12-99 đến 25-12--99**

Copyright © 1999 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám**, viết qua tâm **KHÔNG**, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng cách nào ?
- 2) Sự tiến hoá của tâm linh có nặng không ?
- 3) Tại sao người tu Vô Vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp ?
- 4) Thương tình có liên tục hay không ?
- 5) Sự xáo trộn của quả địa cầu có hữu ích gì không ?
- 6) Tại sao thương nhớ người mà mình không quen biết ?
- 7) Nguyên khí của Trời Đất giúp ích gì cho nhân loại ?
- 8) Làm phước tại sao phải lãnh nạn ?

---

**Atlantic city, 18-12-99 4 : 15 AM**

Hỏi : Nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng cách nào ?

Đáp : Thừa nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng nguyên lý thanh tịnh của Trời Phật

**Kệ :**

*Thực hành thanh tịnh chuyển phân đường  
Phát triển tâm linh ảnh chiếu gương  
Đời đạo song hành chung tiến tốt  
Phước duyên Trời độ tự phân tường*

---

**Atlantic city, 19-12-99 12 : 25 PM**

Hỏi : Sự tiến hoá của tâm linh có nặng không ?

Đáp : Thừa sự tiến hóa của tâm linh bằng cách thực hành giải tỏa trước khi thì tâm linh sẽ được bừng sáng

**Kệ :**

*Thực hành tới đích tâm sẽ an  
Quý tướng Trời cao tự bạc bàn  
Giải tỏa lòng tham hưởng ý Trời  
Phân minh đời đạo tiến đàng hoàng*

---

**Atlantic city, 20-12-99 4 : 00 AM**

Hỏi : Tại sao người tu Vô Vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp là vì cùng hành chung một pháp đúng đường tiến hóa chung

**Kệ :**

*Điểm khí khai thông chỉ một đường  
Bình tâm thanh tịnh nhớ chung đường  
Hành thông tự đạt nhớ phân tường  
Mở rộng chiều sâu rất tỏ tường*

---

**Atlantic city, 21-12-99 9 : 45 AM**

Hỏi : Thương tình có liên tục hay không ?

Đáp : Thừa đồng hành tương ứng lúc nào cũng có tình thương

**Kệ :**

*Thanh nhẹ hòa đồng mới có thương  
Thể hiện chơn tu tự mở đường  
Yêu quý nhớ thương tự xét tường  
Khai thông trí tuệ tự gieo gương*

---

**Atlantic city, 22-12-99 8 : 10 AM**

Hỏi : Sự xáo trộn của quả địa cầu có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa sau khi động loạn thì đâu sẽ về đó, điển năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của Trời Đất và tiếp tục xây dựng cho chung

**Kệ :**

*Vui hành tiến hóa sau tai nạn  
Trời đất chung vui lại mở màng  
Kết thúc duyên tình tâm tự đạt  
Tâm linh tiến hóa thật rõ ràng*

---

**Atlantic city, 23-12-99 8 : 35 AM**

Hỏi : Tại sao thương nhớ người mà mình không quen biết ?

**Kệ :**

*Hóa sanh điển chuyển tự tâm vào*

---

Đáp : Thừa thương nhớ người không quen biết  
gọi là người dưng là vì luồng từ trường điển quang  
của vũ trụ kết hợp tạo thành duyên, cảm thấy mắt  
sáng mặt tươi hớn hờ đón chào

*Cảm nhớ thương yêu tự thấp cao  
Diễn tiến chơn hồn gieo thương nhớ  
Tâm thân hớn hờ rất nhiệm màu*

---

**Atlantic city, 24-12-99 7 : 40 AM**

Hỏi : Nguyên khí của Trời Đất giúp ích gì cho  
nhân loại ?

Đáp : Thừa nguyên khí của Trời Đất làm việc  
trong một lúc cho vạn linh trên mặt đất tạm sống  
và an vui

**Kệ :**  
*Luân lưu tiến hóa trong đạo mùi  
Xây dựng rèn trui quý tưởng vui  
Thanh tịnh chào đời nay tiến hóa  
Cùng vui cùng học tự mình vui*

---

**Atlantic city, 25-12-99 6 : 25 AM**

Hỏi : Làm phước tại sao phải lãnh nạn ?

Đáp : Thừa làm phước phải lãnh nạn thì mới có  
cơ hội thấu triệt được nạn và đau khổ là gì nhiên  
hậu mới thực tâm đối đãi với những người nạn thì  
mới thấy rõ tu là cần thiết và tự kiến thiết tâm thân  
thì tương lai hồn vía mới được yên sau khi lìa xác

**Kệ :**  
*Duyên lành phải khổ mới đạt thông  
Góp công xây dựng phải một lòng  
Chịu cực chính mình là tận độ  
Bình tâm thanh tịnh tự về không*

---

---

#### THƯ TỪ LAI VẮNG

---

Sg, ngày 18/3/1999

Thầy Tám kính nhớ !

Đầu thư con kính chúc Thầy luôn được dồi dào sức khỏe và các bạn đạo luôn được "thân tâm an lạc."  
Kể từ tập tễnh công phu (1992) cho đến hôm nay, con viết lá thư thứ hai này gửi đến Thầy (lá thư đầu có lẽ thất lạc)  
với bao nỗi niềm thương nhớ chưa giải quyết được mà cuộc đời thì cứ dùi dập thúc ép con mãi..

Đôi dòng gửi đến Thầy thương

Cầu xin Thầy giúp chỉ đường cho con

Cho con tiến hóa kịp kỳ

Cho con có được thẳng ôn một đường

Con thường khổ cực Thầy thương

Con thường khổ cực Thầy thương giúp cho

Giữa cuộc đời đầy động động loạn buồn khổ... có những lúc tưởng chừng bế tắc tất cả, vậy là Thầy đến bên con vực  
con dậy, nâng con lên, để cho con có thêm nhiều dũng chí mà tiếp bước trên con đường đầy dẫy nhọc nhằn và cực  
khổ, tâm không yên thân càng thêm động loạn.... . Mỗi lần như thế gia đình thấy mình có lỗi vô cùng, phải chăng con  
đã đi sai lệch, lầm lạc vào ngõ tối đường cùng, nên phải chịu một sự phản hồi của luật nhân quả tiến hoá ?

Thầy ơi! Đã qua rồi bao nghịch cảnh khổ đau, hôm nay được sự ân chuyển của Bề Trên, chị M và chị T (chị này hành  
theo pháp "Quán Âm" rất tinh tấn), một chị giúp chỗ ở, một chị giúp thức ăn, gọi con về đó để cho con được yên ổn  
phần đời sống mà gắng công tu hành. Và con muốn nhân cơ hội này xuống tóc với tâm nguyện một lòng dứt khoát tu

---

hành chính chán hơn. Trước tiên con dự định đến đó nhập thất 100 ngày và sau đó.... .Đến đó, về phần con có lẽ là tốt hơn hiện giờ, nhưng mà khi nghĩ đến những người xung quanh con thì con lại chùng bước, chần chừ, e ngại cho họ. Con ra đi không nhiều thì ít cũng mang lại cho họ một sự lo lắng, nhớ nhung, thù hận ..., rồi đây họ sẽ phải mang hành trang nặng trĩu vào cuộc thi của cơ tiến hóa sắp tới ? Giờ đây con không thể giải quyết cho mình được nữa. Con chỉ biết cầu xin ở Thầy một sự minh định sáng suốt, giúp cho con đi đúng với đường hướng của Vô Vi mà thượng Đế đã ân ban cho con.

Có những việc mà tưởng chừng như bất diệt

Lúc muốn kết thì lại thúc đẩy thêm

Cực khổ nhiều, khổ cực lại thêm nhiều

Ồi cảnh khổ, triền miên trong cảnh khổ

Có những việc tưởng chừng như không có

Tâm muốn tiến mà lòng không chịu bước

Gắng công nhiều, nhưng tiến lại không nhiều

Càng muốn tiến thì lại càng thối bước

Vậy Thầy ơi! Con phải làm sao đây ?

Càng tu nhiều con lại thấy khổ nhiều

Cứ lùi mãi vào vũng bùn như thế

Nghe lời Thầy con đây gắng cố nhiều

Khổ cảnh nhiều Thầy đến với con nhiều

Cuối thư con xin kính chúc Thầy, bà Tám luôn dồi dào sức khỏe và luôn được nhiều niềm vui trong cuộc sống hiện tại.

Con,

L M D

TB : Xin Thầy hồi âm và vài lời khuyên cho chị H t N M, chị ấy thường gặp Thầy lúc công phu.

-----  
A C ngày 19/09/99

T D,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 3 năm 1999 được biết tâm con bất ổn trí bất minh, thiếu duyên tu và ít niệm Phật, thần kinh khối óc không ổn định. Tâm tu mà thiếu sự dứt khoát lúc nào cũng đang ở trong vòng lẩn quẩn. Học mà không hiểu được vị trí của chính con đang đứng ở đâu ? Và sẽ về đâu ? Nếu con muốn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì con phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục như vậy thì sẽ khôi phục lại trật tự của tâm linh. Dứt khoát chuyện đời thì sẽ dễ tu hơn, tu là lập lại sự quân bình của nội tâm cũng do dày công niệm Phật mà hình thành. Thư con viết gần hai trang giấy nhưng mục đích không rõ rệt làm sao xây dựng đường hướng tu học cho phần hồn được. Nếu muốn thực hành nên dày công niệm Phật thì đại trí sẽ được thông khai, thì sẽ không còn bờ ngõ trên đường đạo nữa. Trên đời vạn sự sanh ra bởi chữ nhút không, chính hành giả không hành đúng pháp, tạo loạn cho chính mình, mất tất cả vị trí phát triển của tâm linh, không khác gì đang la làng trong bóng tối!

Khổ mà không hay tưởng mình biết chữ mà khi viết một lá thư không xong! Chữ thì đẹp mà trí không sáng, tâm không minh, chơn tình không bộc phát, thiếu thật thà rất khó tu. Chị con cũng vậy, cần niệm Phật cho đều may ra tự cứu! Còn về việc thường gặp Thầy trong lúc công phu là mờ ảo chứ không có sự thật. Muốn được gặp Thầy thì phải dày công niệm Phật mở trí khai tâm thì sẽ có duyên tương ngộ cùng Thầy mà tu. Chúc con thanh tịnh và minh xét những gì Thầy đã viết cho con.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

---

VƯỜN THƠ VÔ VI

---

TÂM BAO DUNG

Chân tâm khuyến chuyển dung hòa  
 Chân tâm mở rộng sắc na tươi màu  
 Chân tâm điển trụ ni châu  
 Chân tâm tam thực phóng thâu đỉnh đầu  
 Chân tâm vũ trụ bất cầu  
 Chân tâm thanh nhẹ ngổ hầu chung nhau  
 Chân tâm xây dựng càng mau  
 Chân tâm cốt giác đi vào càn khôn  
 Chân tâm thiền định rõ hồn  
 Chân tâm định tĩnh triết ngôn am tường  
 Chân tâm ngọc quý mùi hương  
 Chân tâm từ tỏa tình thương tứ loài  
 Chân tâm nhận thức trong ngoài  
 Chân tâm triết lý học hoài chư thiên  
 Chân tâm nguyên khí tự nhiên  
 Chân tâm hồi chiếu dưỡng yên tinh thần  
 Chân tâm ngũ tạng chuyển dăng  
 Chân tâm nhân đức hồng ân Phật Trời  
 Chân tâm ngộ pháp y lời  
 Chân tâm thành thật ý khời thiện lành  
 Chân tâm trí dạ hành thanh  
 Chân tâm tri đặc ngọn ngành thông linh  
 Chân tâm như bóng với hình  
 Chân tâm đấng uấn quan trình triển khai  
 Tổ Thầy mang nặng van nài  
 Hoằng truyền chánh pháp mong ai cũng thành

Kính bái,  
 Nguyễn quang Vinh

ĐIỂN TÂM ÓC THÔNG

Điển thanh tiết thủ tạo thành thơ  
 Triết ngôn chơn lý chẳng thờ ơ  
 Họa văn ấn tích chơn linh ký  
 Trực giác tâm minh thật bất ngờ  
  
 Bất ngờ quán thị ý thông  
 Những điều trông thấy tự lòng biết thôi  
 Huyền vi đâu có nổi trôi  
 Ở ngay nội tướng chuyển tôi y thiền  
 Tứ sanh nguyên khí dính liền  
 Trời ban đất dưỡng triền miên có hoài  
 Vạn linh nhân quả muôn loài  
 Hằng ngàn ức kiếp bò nhoeai thành người  
 Cỏ cây vẫn được tốt tươi  
 Thấp sinh đều có nụ cười an nhiên  
 Nhơn hiền luân lý đạo thiên  
 Thương yêu tha thứ thường yên hạnh lành  
 Hạ mình học hỏi hành thanh  
 Bao dung chân thật ngọn ngành quan viên  
 Đạo đời hai lối tịnh kiên  
 Am tường dưỡng dưỡng mãnh thọ niên chung hòa  
 Cuối cùng kết cuộc thắng hoa  
 Đi đâu cũng giữ hà sa đỉnh đầu  
 Hoằng truyền giềng mối cơ cầu  
 Trọng đường giải thoát hơn câu chúc trần

Kính bái ,  
 Nguyễn quang Vinh

---

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Cáo Tang

Chúng tôi xin được cáo-tang cùng quý chư Đạo-Hữu và xin quý chư Đạo-Hữu cầu-nguyện cho cha và ông nội chúng tôi là Ông Trịnh Quang Chúc vừa từ-trần lúc 22 giờ ngày 13 tháng 02 năm 2000 tại California, hưởng thọ 81 tuổi, sớm được siêu-thăng tịnh-độ.

Tang-gia đồng kính bái,

Trịnh Quang Thắng,  
 Marie-Madeleine Trịnh,  
 Trịnh Quang Việt Alban,  
 Trịnh Thiên Tâm Diane

Tiến-Biệt Cha

